



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑

เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑

.....

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ ให้ความสำคัญกับการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส ตามนโยบาย (นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ในด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒ คู่มือการปฏิบัติตาม ข้อบังคับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๒ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ เรื่องนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ ได้ศึกษาและจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ (ระยะ ๔ ปี) ซึ่งครอบคลุม ด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน และด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน และเชื่อมั่นว่าความประพฤติของข้าราชการและบุคลากรทุกคนในสังกัด จะต้องตอบสนองต่อความต้องการของสังคม เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน และคาดหวังว่า ข้าราชการทุกคนจะประพฤติตนอย่างสมเกียรติในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน เพื่อใช้เปรียบเทียบกับปฏิบัติและการพิจารณาปรับปรุงพฤติกรรมตนเองให้เหมาะสม

ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจำนงในฐานะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ ที่พร้อมจะส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกท่านปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม ความโปร่งใส ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งจะรักษาผลประโยชน์ของรัฐ และมอบความ เป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ จะยึดมั่นในการเป็นส่วนราชการที่มีความโปร่งใสและพร้อมตรวจสอบได้ ให้สมกับวิสัยทัศน์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ ที่ว่า “ภายในปี ๒๕๖๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ และสถานศึกษา เป็นองค์กรชั้นนำ ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย โดยครูและบุคลากรมืออาชีพ ภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และบริการที่ประทับใจ”

ข้าพเจ้า ขอแสดงเจตจำนงต่อเพื่อนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ด้วยสำนึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่ จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มสติปัญญาความสามารถด้วยความสุจริตเที่ยงตรง และด้วยความมีสติยั้งคิด รู้ว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด สิ่งใดควรกระทำ สิ่งใดควรงดเว้น เพื่อให้งานที่ทำปราศจากโทษเสียหาย และ บังเกิดประโยชน์สูงสุด โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารงานและยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน และรวมใจทำดีเพื่อพ่อหลวงของเรา

ในนามผู้บริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาล อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้พร้อมรับผิดชอบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ มีเจตจำนงต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันทุกรูปแบบ และจะยึดมั่นทำให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ เป็นส่วนราชการ สีขาวอย่างยั่งยืน โดยจะดำเนินการ ดังนี้

๑. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด ตลอดจนส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่กำหนด
๒. ปลุกฝังและสร้างความตระหนัก รู้ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ เพื่อปลุกฝังจิตสำนึกในด้านคุณธรรม และป้องกันการทุจริต คอร์รัปชันในหน่วยงาน รวมถึงการถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ ตระหนักถึงผลร้าย ภัยของการทุจริตคอร์รัปชันต่อส่วนราชการ และประเทศชาติ เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
๓. ไม่ยอมรับพฤติกรรมกรรมการทุจริตคอร์รัปชัน และไม่ทนต่อการทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) อันจะส่งผลให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ เกิดความละอายหรือความกลัวที่จะกระทำการทุจริตคอร์รัปชัน
๔. ปลุกฝังจิตสำนึกให้ผู้เรียนของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ ตระหนักถึงผลร้าย และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
๕. แนวทางการดำเนินการและกิจกรรมความร่วมมือ
  - ๕.๑ ประสานงานและให้ความร่วมมือในการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
  - ๕.๒ ประสานความร่วมมือเป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ และสถานศึกษาในสังกัด
  - ๕.๓ ร่วมกันดำเนินการศึกษาวิจัย รวบรวมองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

๕.๔ ร่วมจัดให้มีความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โดยเฉพาะแนวทางการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่ข้าราชการและ  
บุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ  
จัดการศึกษาของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและ  
การมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ รมรงค์ให้เยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม  
ต่อต้านการทุจริต และมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

๕.๕ ร่วมกันจัดทำดัชนีวัดคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ และดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

๕.๖ ร่วมกันจัดทำช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการ  
ดำเนินงานในฐานะเครือข่ายความร่วมมือ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

๕.๗ ร่วมกันดำเนินการอื่นใดในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทุกรูปแบบอย่าง  
เต็มกำลังความสามารถ

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐



(นายพิชิต ชดกิง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑



The Announcement of the Nakhonratchasima Primary Educational Service Area Office 1  
Titled "Intention on Integrity in the Administration of the NMAPESAO 1"

---

The Office of the Basic Education Commission pays attention to the importance of the ethical and transparent management in accordance with (Prime Minister General Prayut Chan-O-Cha) dated September 12, 2014 (B.E.2557) regarding the promotion of the national management with good governance along with the prevention of corruption in the government sector based on the ethical concerns according to the performance standard of the NMAPESAO 1 as well as the manual of integrity and transparency assessment (ITA) of the state agencies of the Office of the National Counter Corruption Commission and the Office of Public Sector Anti- Corruption Commission.

The NMAPESAO 1 realized and implements the practical plan on the prevention and suppression of corruption in the 4-year plan (2016-2019) covering the issues on transparency, readiness for wrongdoing acceptance, and corruption-free performances, the organizational ethics and morality, ethics and morality of agency and the internal communications to ensure the behaviors of all officials and personnel under the NMAPESAO 1. This is going to meet the needs of society and to become trustful agency for the people in society and to expect that all officials concerned in the NMAPESAO 1 will behave themselves with reputation of their performances based on their responsibilities compared to the standard performance in order to take into consideration to improve their further performances.

I, as the administrator of the NMAPESAO 1, intend to promote and support all officials and personnel under the NMAPESAO 1 to perform their tasks with morality and transparency toward efficiency and effectiveness to be ready to maintain the state benefits along with justice of the Thai people with quality and equality.

I would like to confer my intention to my colleagues on prevention and suppression of corruption in the state sector with consciousness and awareness of the existing responsibilities, to perform my tasks with the utmost knowledge and intellectual under the principles of good governance to reach the mission of NMAPESAO 1 and maintain them to be the benefit of the Thai people and collectively to do good deeds in remembrance of our beloved king, King Rama IX.

On behalf of all administrators of the NMAPESAO 1, I would like to announce that we will manage education with integrity based on the principles of transparent good governance that can be checked and I am ready to responsible for the creation of the social creed that the NMAPESAO 1 has a strong intention to encounter all types of corruption and will stick on the making of the NMAPESAO 1 become the sustainable white government agency through the following performances:

1. To perform every stage in accordance with law, regulations and rules completely, strictly and help promote the personnel concerned to perform under law, regulations and rules assigned.

2. To cultivate and crate awareness, values on the counteraction against corruption to know how to operate between personal advantages and general benefit, to cultivate awareness on morality as well as the strong internal checks and balances and efficiency in order to make the personnel in the office become aware of the disadvantages of corruption toward the state agency and the nation in order to create the culture if anti-corruption.

3. To reject the behaviors of corruption and the feeling of being able to stand corruption itself by using the means of social sanction to affect those personnel concerned under the NMAPESAO 1 to become embarrassed or make them even fear to perform corruption.

4. To cultivate awareness for the learners in the educational institutes/schools under the NMAPESAO 1 to be aware of damages caused by corruption and to encounter corruption.

5. To guideline of the implementation and cooperative activities.

- 5.1 To coordinate and provide cooperation in organizing the drive of the national strategies regarding the prevention and suppression of corruption in Stage 3(2017-2021)

- 5.2 To coordinate and provide cooperation in order to let every agency under the NMAPESAO 1 cooperate as the network in preventing and suppressing corruption and all agency under the NMAPESAO1 must organize the communication, publishing and public relation to promote preventing and suppressing corruption network.

- 5.3 Tocooperate the investigation an doing research, collection of bodies of knowledge upon the prevention and suppression of corruption.

- 5.4 To collectively organize knowledge to the national strategies concerning the prevention and suppression of corruption. in Stage 3 (2017-2021) on the guidelines on the promotion of morality, ethics for the school administrators, teachers and educational personnel under the

NMAPESAO 1 who take part in the implementation of educational management at all levels together with the cooperation to obtain knowledge and understanding as well.

5.5 To cooperate in formulating indicators to evaluate virtues and transparency for the agencies under the administration of the NMAPESAO1 and implement throughout the guidelines.

5.6 To formulate the communicative channels to disseminate and publicize information.

5.7 To participate other types of implementation regarding the prevention and suppression of all types of corruption at the ultimate ability.

Announced for being taken into consideration accordingly

Date 31October 2017



( Mr.Pisit Chodking)

Director Nakhonratchasima Primary Education Service Area Office 1



## 呵叻府第一教育区小学部

### 关于呵叻府第一教育区小学部各部门管理工作的通知

在呵叻府第一教育区小学部的管理工作中,道德和廉洁具有重要意义。根据 PRAYUT CHAN-O-CHA 总理在佛历 2557 年 9 月 12 日提出的《国家关于奖励公务员公平、反贪污和不当行为的政策》,佛历 2552 年提出的《公务员守则》和同年颁布的《国家基础教育部公务员道德行为准则手册》,国家基础教育部在佛历 2555 年 6 月 22 日公布的《国家基础教育部公务员守则》中提出的关于廉洁和督察工作的政策,以及《国家反贪污委员会办公室和政府反贪污委员会道德廉洁完整性和透明性评估操评手册》。

呵叻府第一教育区小学部研究和制定反贪污行动计划,“自佛历 2559 年到佛历 2562 年,呵叻府第一教育区小学部在日常工作中全面贯彻廉洁、负责、反贪污,遵循办公室道德文化、职业操守加强内部沟通,信任所有职工和工作人员,满足社会的需求,得到人民的信任,符合人民的期望。为了实现自我完善,每一个公务员必须竭尽全力地完成自己的工作,并对工作负责。”本人请求向呵叻府第一教育区小学部行政长官提出需求:对所有公务员和职工的良好行为给与鼓励和赞扬,例如道德高尚、公正廉洁、工作效率高、工作成果丰硕、维护政府的利益、辩证的看待得与失。

本人宣誓:将呵叻府第一教育区小学部建立成为透明、可核查的政府机构,呵叻府第一教育区小学部的愿景是“在佛历 2564,以呵叻府第一教育区小学部和教育部为领导组织,在领导层的仁政下,培养优质的学者,打造优秀的教师和专业的人才。”

本人请求向教育部所有的公务员和职工提出要求:为了避免工作失误,提高工作效率,本人将贯彻执行反贪污工作,提高责任意识、提高知识水平和能力,诚实守信,做事慎重,明辨是非。为了维护人民的最高利益,为王室积福,在管理工作中实行仁政,坚决抵制腐败。

本人请求向呵叻府第一教育区小学部行政长官提出要求:为了使呵叻府第一教育区小学部在社会上树立威信,我们坚决抵制任何形式的腐败,并坚持把呵叻府第一教育区小学部建设成为透明的公立机构,要严格实施仁政,如廉洁、对检察工作认真负责。请遵循以下负责:

1. 严格根据国家法律、法规及法则流程,推进每位公务员以及所有教育人员根据已规定的法律、法规和法则执行。
2. 树立及提高相关意识,了解反对贪污腐败的价值观,能够分辨私利和共同利益的不同。为培养部门成员的道德和拒绝贪污腐败方面的意识,平衡内部权力。呵叻府第一教育区小学部需意识到对政府机构和国家贪污腐败的影响,所以在此推行拒绝贪污腐败的宣传文化。

3. 不接受贪污腐败的行为和勇于揭发贪污腐败的行为并接受社会制裁（Social Sanction），请呵叻府第一教育区小学部人员不要对揭发贪污腐败产生惧怕。

4. 培养在呵叻府第一教育区小学部下各学院的学生意识到贪污腐败的影响及后果。

5. 宣传计划及合作的活动。

5.1. 推进国家策略第三期（佛历：2560-2564 年）预防和抑制贪污腐败并进行协调和相关合作。

5.2. 共筑呵叻府第一教育区小学部和各学院的预防和抑制贪污腐败网络。

5.3. 参与研究和累积对预防和抑制贪污腐败的知识。

5.4. 提高对推进国家策略第三期（佛历：2560-2564 年）贪污腐败预防和抑制的了解，特别给呵叻府第一教育区小学部的公务员和教育人员推进道德和品德方面知识。根据呵叻府第一教育区小学部的教学经营状况，给学生、家长和普通民众了解并参与拒绝贪污腐败现象，共筑为预防和抑制贪污腐败的网络。

5.5. 根据国家策略第三期（佛历：2560-2564 年）特别给呵叻府第一教育区小学部举办道德透明度指数和贪污腐败预防以及抑制等执行操作路线的文化宣传。

5.6. 参与举办联系、广播和通知渠道，积极支持预防和抑制贪污腐败现象。

5.7. 全力以赴在预防和抑制贪污腐败等方面。

彭世豪